



## Ulat ng Puntos sa Kabuuang Alternatibong ELPAC ni Fort para sa 2022–23

PARA SA PAMILYA NI:  
**FORT W. TEXAS**  
1234 MAIN STREET  
UNIT 1234  
YOUR CITY, CA 12345-1234

**Mag-aaral #:** 9999999906  
**Petsa ng Kapanganakan:** 08/05/2010  
**Baitang:** 6  
**Petsa ng Pagsusulit:** 03/06/2023  
**Paaralan:** California Elementary School  
**LEA:** California Unified  
**CDS:** 12345670000000

### Ano ang Kabuuang Alternatibong ELPAC?

Ang Kabuuang Alternatibong ELPAC ay binibigay sa mga mag-aaral ng Ingles para masukat ang kakayahan nila sa wikang ito. Sa pagsusulit na ito, pinahihintulutan ang mga mag-aaral na may kognitibong kapansanan na pumili ng paraan ng pagsagot sa mga tanong na kinakailangan ng pag-unawa (pakikinig at pagbabasa) at pagpapahayag (pagsasalita at pagsusulat).



#### Kabuuang Puntos ni Fort at Antas ng Kakayahan

#### Mga Antas ng Kakayahan para sa Baitang 6



**Kabuuang Puntos:**  
**650**  
**Kabuuang Antas ng Kakayahan:**  
**Intermedyong Mag-aaral ng Ingles**

- Matatas at Mahusay sa Ingles**  
ANTAS 3 (660–699)
- Intermedyong Mag-aaral ng Ingles**  
ANTAS 2 (644–659)
- Baguhang Mag-aaral ng Ingles**  
ANTAS 1 (601–643)

Makikita sa pahina 2 ang karagdagang impormasyon tungkol sa puntos ni Fort.

### Bakit Namin Isinasagawa ang Kabuuang Alternatibong ELPAC?

Ang mga mag-aaral ng Ingles ay kinakailangang kumuha ng Kabuuang Alternatibong ELPAC hanggang sila ay ma-reclassify. Mahalagang maunawaan ang antas ng kakayahan sa Ingles ng iyong anak para masigurong nakakukuha siya ng tamang suporta sa wika para matuto sa paaralan.

### Mga Mapagkukunang Impormasyon para sa Magulang/Tagapangalaga

Bumisita sa website ng Starting Smarter sa <https://elpac.startingsmarter.org/> upang:

- maunawaan ang ulat ng puntos ng inyong anak,
- masuri ang mga halimbawang tanong sa pagsusulit,
- maghanap ng mga libreng mapagkukunan ng impormasyon na makatutulong sa pagkatuto ng inyong anak, at
- tingnan ang gabay para sa magulang upang maunawaan ang Alternatibong ELPAC.

# Intermedyong Mag-aaral ng Ingles Kabuuang Puntos 650

## Ang Kakayahan ng Mag-aaral sa Bawat Antas

### Matatas at Mahusay sa Ingles—ANTAS 3 (660–699)

Ang mga mag-aaral sa antas na ito ay may sapat nang kakayahan sa Ingles para makipag-usap at matuto sa paaralan. Maaaring paminsan-minsan ay kailangan nila ng tulong sa Ingles para maunawaan ang mga pang-baitang na impormasyong binago para sa mga mag-aaral na may natatanging kognitibong kapansanan.



Ang nakuhang puntos ng iyong anak ay nasa Antas 2.

### Intermedyong Mag-aaral ng Ingles—ANTAS 2 (644–659)

Ang mga mag-aaral sa antas na ito ay paminsan-minsang nakagagamit ng Ingles sa pakikipag-usap at pagkatuto sa paaralan. Kadalasan ay kailangan nila ng tulong sa Ingles para maunawaan ang mga pang-baitang na impormasyong binago para sa mga mag-aaral na may natatanging kognitibong kapansanan.

### Baguhang Mag-aaral ng Ingles—ANTAS 1 (601–643)

Ang mga mag-aaral sa antas na ito ay nagsisimula pa lamang paunlarin ang kanilang kakayahan sa Ingles na kailangan nila upang makipag-usap at matuto sa paaralan. Kailangan nila ng malaki-laking tulong sa Ingles para maunawaan ang mga pang-baitang na impormasyong binago para sa mga mag-aaral na may natatanging kognitibong kapansanan.

Ipinahihiwatig ng mga resulta ng Kabuuang Alternatibong ELPAC na si **Fort ay kailangang kumuha ng Kabuuang Alternatibong ELPAC sa tagsibol hanggang siya ay ma-reclassify**. Hinihikayat ka naming suriin ang mga resulta ng pagsusulit na ito kasama ang guro at mga miyembro ng pang-indibidwal na programa sa edukasyon ng iyong anak upang matukoy ninyo ang susunod na mga hakbang.

## Ang Nakalipas na Puntos ng Iyong Anak sa Kabuuang Alternatibong ELPAC

### Baitang 5



549

Intermedyong Mag-aaral ng Ingles

### Baitang 6



650

Intermedyong Mag-aaral ng Ingles

Ang kumpletong resulta ng mga paaralan, distrito, at estado ay matatagpuan sa website ng Mga Resulta ng Pagsusulit sa mga Pagtatasa ng California sa <https://caaspp-elpac.ets.org/>.